

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~64~~ /UBND-NV

Hướng Hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2016

V/v yêu cầu tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND huyện năm 2016 theo từng lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện;
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Trưởng Công an huyện;

Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, về việc Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 658/SNV-CCHC ngày 02/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh, về việc báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Để có cơ sở tự đánh giá chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của huyện Hướng Hóa năm 2016, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chí thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách (có mẫu đính kèm, được đăng tải trên trang: noivuhuonghoa.quangtri.gov.vn).

Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị bắt buộc phải có tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với những tiêu chí, nhóm tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm. Tài liệu kiểm chứng là tất cả những kết quả được thống kê và ghi tiêu đề vào cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, báo cáo, quyết định...; các số liệu thống kê trên các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm.

Sau khi tự đánh giá và chấm điểm, các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo đồng thời gửi các tài liệu kiểm chứng (bao gồm 06 bộ) kèm theo bảng tổng hợp về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày **25/11/2016** để kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm của mỗi cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực mình phụ trách là kết quả đánh giá của UBND huyện trong năm 2016. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu kỹ để chấm điểm theo đúng biểu mẫu đính kèm và sao gửi tài liệu kiểm chứng đầy đủ theo danh mục tài liệu kiểm chứng có ghi tại bảng tổng hợp. Kết quả đánh giá được xem xét như một trong những tiêu chí xếp loại hàng năm của cơ quan, đơn vị và xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Võ Thanh